

\*  
Số 105-KH/BTGHU

**KẾ HOẠCH**  
**Phối hợp tuyên truyền biển, đảo**  
**với Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân năm 2024**

Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/BTGTU ngày 02/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân năm 2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; diễn biến tình hình trên các vùng biển, đảo hiện nay; kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng lực lượng của Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung, của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nói riêng.

- Qua hoạt động tuyên truyền để củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa địa phương với đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; các mô hình tổ hợp tác, tổ đội đoàn kết hỗ trợ nhau trong sản xuất trên biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội các vùng biển, ven biển và hải đảo; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

**2. Yêu cầu**

- Trên cơ sở bám sát Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định trong công tác tuyên truyền biển, đảo và các quy định khác có liên quan của Nhà nước,

Bộ Quốc phòng và của Ban Tuyên giáo Trung ương; không làm lộ, lọt bí mật quân sự.

- Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo phải bám sát với thực tế, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

## **II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN**

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng; diễn biến tình hình an ninh chính trị trên các vùng biển, đảo; âm mưu, thủ đoạn của các nước lớn can dự vào Biển Đông, đe dọa đến an ninh, chủ quyền biển, đảo của nước ta... Định hướng kịp thời nhận thức, tư tưởng cho các tầng lớp Nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra. Làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển, khẳng định cơ sở pháp lý quốc tế về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (COC); các nguyên tắc, thỏa thuận có liên quan đến biển, đảo đã ký giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực biển Đông; tuyên truyền về những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

2. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch về Biển Đông; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn và môi trường hòa bình trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với các nước trong khu vực. Đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo,....

3. Tuyên truyền những thành tựu về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các vùng biển, đảo trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tích cực triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 (theo Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

4. Tuyên truyền về vị trí, vai trò nòng cốt của Hải quân Nhân dân Việt Nam, kết quả hoạt động bảo vệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của

Tổ quốc; trong bảo vệ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, phát triển kinh tế biển, đảo; trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảo, nhất là các vùng biển xa... để ngư dân yên tâm bám biển; tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân, tích cực vươn ra biển xa, đảo xa để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước; góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chú trọng tuyên truyền quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp trên biển hiện nay và tuyên truyền thu hút nguồn lực chất lượng cao xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật pháp quốc gia, quốc tế trên biển cho nhân dân các địa phương ven biển; tuyên truyền về luật lệ các nước quanh Biển Đông, không vi phạm đánh bắt hải sản vùng biển nước ngoài, làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa nước ta với các nước trong khu vực.

### III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Stt	Đơn vị	Thời gian	Đối tượng	Đề xuất nội dung tuyên truyền
1	Xã Phước Thuận Phụ trách: <i>Nguyễn Thành Vĩnh</i> ĐT: 0984.842.571	Tháng 5/2024	Cán bộ, đảng viên của xã, chủ các ghe, tàu cá	- Thông tin, tuyên truyền tình hình biển, đảo hiện nay. - Kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
2	Xã Bàu Lâm Phụ trách: <i>Nguyễn Xuân Hùng</i> SĐT: 0974805917	Tháng 7/2024	Cán bộ, đảng viên của xã	- Thông tin, tuyên truyền tình hình biển, đảo hiện nay. - Quan điểm, chủ trương trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
3	Trường THPT Bung Riềng Phụ trách: <i>Hoàng Đức Mạnh</i> ( <b>Hiệu trưởng</b> ) ĐT: 0988.348.348	Tháng 10/2024	Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh	- Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
4	Trường THPT Hòa Bình Phụ trách: <i>Phan Hoàng Duy Long</i> ( <b>Hiệu trưởng</b> ) ĐT: 0915.756.406	Tháng 10/2024	Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh	

### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

**1. Ban Tuyên giáo Huyện** uỷ hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024 với Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

**2. Đảng uỷ các đơn vị: xã Phước Thuận, xã Bàu Lâm, Trường THPT Bung Riềng, Trường THPT Hòa Bình** chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ về

thời gian, địa điểm tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo trong năm 2024 với Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân (*thông qua Lữ đoàn 171 Hải quân, theo địa chỉ: Phòng Chính trị, Lữ Đoàn 171 Hải quân; điện thoại liên hệ: 0372.935.047 gặp Đ/c Minh - Trợ lý Tuyên huấn*); thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Đảng ủy các đơn vị: xã Phước Thuận, xã Bàu Lâm, Trường THPT Bung Riềng, Trường THPT Hòa Bình
- Lưu BTGHU.

**TRƯỞNG BAN**

**Ngô Văn Chính**